

KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Đốc Pha Đin chị gánh, anh thồ

70 năm trước, những chàng trai, cô gái phơi phới tuổi đôi mươi với khát vọng độc lập, tự do cùng ý chí căm thù giặc sâu sắc đã không quản gian lao tham gia dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, góp công sức nhỏ bé cùng cả dân tộc làm nên chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Bước vào tuổi 95, qua năm tháng, những kỷ ức hào hùng của một thời hoa lửa tham gia dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn không phai mờ trong tâm trí bà Hà Thị Xuân, thôn Phú Lạc, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình). Những tấm giấy khen và nhiều danh hiệu thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Đường sắt Việt Nam... trao tặng cho bà qua bao biến cố của gia đình may mắn còn giữ lại được như minh chứng cho sự cống hiến và sức khỏe phi thường ẩn chứa trong vóc dáng nhỏ bé của người phụ nữ luôn thường trực nụ cười trên môi. Bà Xuân bồi hồi nhớ lại: Gia đình khó khăn, từ nhỏ tôi đã đi ở đợ cho một người họ hàng trên Hà Nội, rồi lưu lạc vào Ngụ An buôn bán, chạy chợ mưu sinh. Năm 1953, tôi tình nguyện tham gia dân công hỏa tuyến, đơn vị đi bộ từ miền Trung ra Hà Nội mất 5 ngày, rồi bị mất đi chuyển

lên Tuấn Giáo, vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến trường Điện Biên Phủ. Lúc phục vụ chiến đấu, cân nặng cơ thể chỉ hơn 40kg nhưng với quyết tâm cao nhất, tùy từng nhiệm vụ, mỗi lần tôi nhận gánh 50 - 60kg đạn hoặc lương thực trên vai, đi bộ mỗi đêm gần 50km vượt đèo Pha Đin đến Tuấn Giáo. Trời mưa, đường trơn, cả đoàn dân công bám đá, bám cây nhích từng bước nghỉ ngơi giữa đường vận tải, vừa cùng đồng đội chia nhau miếng cơm nắm, đội hình bị trùng bom, anh em thương vong nhiều, lại gặt nước mắt lấy hàng trên tay người vừa nằm xuống để tiếp tục đưa ra chiến tuyến. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đèo Pha Đin với chiều dài 32km được xác định là tuyến đường huyết mạch chi viện cho chiến trường. Đường đèo từ phía Thuận Châu (Sơn La) đến

Tuấn Giáo (Điện Biên) bị máy bay Pháp đánh phá suốt ngày đêm nhằm ngăn chặn đường tiếp tế của ta lên Điện Biên Phủ. Lúc đó Pha Đin có rừng cây rậm rạp, nhiều đoạn cua gấp khúc, dốc đứng, vực sâu nên sau mỗi loạt bom của địch là nhiều đoạn tuyến trên đèo bị hư hỏng nặng. Trên tuyến giao thông huyết mạch đó, hàng nghìn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cùng đồng bào các dân tộc Tây Bắc với lòng quyết tâm và tinh thần quả cảm vẫn kiên cường bám trụ vừa phá đá mở đường vừa tháo gỡ bom mìn, giữ vững mạch máu giao thông, bảo đảm chi viện kịp thời cho chiến dịch đến ngày toàn thắng. Điện Biên Phủ với tan khói súng, với những thành tích lập được trong chiến dịch, bà Xuân được điều động nhận nhiệm vụ mới tại Tổng cục Đường sắt Việt Nam. Đón vai của người phụ nữ nhỏ bé ấy lại tham gia gánh hàng chục tấn đất

đá, vật liệu làm các tuyến đường sắt Lào Cai, Nam Định, Thanh Hóa..., góp phần xây dựng, kiến thiết đất nước. Tháng 10/1953, theo yêu cầu của chiến trường, chàng trai trẻ Trần Quang Khải, thôn Thành Long, xã Đông Trà (Tiền Hải) cùng gần 20 thanh niên địa phương đã nhận nhiệm vụ lên đường tham gia dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Đầu năm 1954, lúc các đơn vị bộ đội hồi hã hành quân lên Tây Bắc thì các đơn vị thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến theo lệnh điều động của Hội đồng Trung cấp mặt trận Điện Biên Phủ cũng có mặt để sẵn sàng làm công tác phục vụ cho chiến dịch. Đã 91 tuổi song trong tâm trí ông vẫn vẹn nguyên những kỷ ức của những tháng ngày hào hùng. Ông Khải bồi hồi chia sẻ: 6 tháng trên chiến trường Tây Bắc, đơn vị chúng tôi hoạt động liên tục với địa bàn trải dài từ Hòa



Các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ chia sẻ kỷ ức hào hùng với thế hệ trẻ.

Bình ngược lên Lạng Sơn, Cao Bằng rồi vòng sang Điện Biên làm nhiệm vụ tải đạn vào chiến trường và tải thương binh ra vùng hậu cứ. Ngày nghỉ, đêm đi, những đôi chân trần hồng hào còn lấm lấm bùn đất trên mảnh ruộng quê nhà nay đã bằng rừng lối suối gánh đạn trên vai kịp thời bổ sung cho mặt trận. Với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, khí thế hùng hục của dân công, thanh niên xung phong chiến đấu, lao động xuyên đêm trên mỗi chặng đường, tiếng hò tiếng hát vui như hội làm anh em quên hết mệt nhọc, những dòng người, xe cộ lại hăm hở tiến về phía trước vận chuyển hàng hóa ra chiến trường như những cẩu thồ của nhà thơ Tố Hữu:

"Đốc Pha Đin chị gánh, anh thồ
Đèo Lũng Lô anh hò, chị hát
Dù bom đạn xương tan thịt nát
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh"...
Trong đêm đen mịt mù, có những lúc vừa đi vừa phải tránh bom, gờ dây thép gai, tránh mìn cọc mà địch đã cài trước đây. Ngày nào cũng có người trong đơn vị hy sinh. Dù đói rét, đói mệt với gian khổ, hiểm nguy nhưng vì tiền tuyến không một ai sờn chí mà hùng hục khí thế quyết tâm tiến lên để gánh, thồ được càng nhiều vũ khí, đạn dược ra chiến trường để bộ đội đánh giặc. Bằng sự quả cảm, mưu trí,

sáng tạo, quân và dân ta đã đưa lực lượng cùng vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm tiến gần, tiến nhanh, tiến đông hơn đến cứ điểm được coi là bất khả xâm phạm của địch ở Điện Biên Phủ. Với khẩu hiệu "Tất cả cho mặt trận, tất cả để chiến thắng", cùng với quân và dân cả nước, trên quê lúa Thái Bình, nhân dân đã nghe theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bom đạn của địch, sẵn sàng hy sinh sức người, sức của cho mặt trận, sẵn sàng hy sinh phục vụ chiến dịch, tham gia chiến đấu tiêu diệt kẻ thù. Những tháng ngày gian lao mà anh dũng ấy, dù đời sống

còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng chỉ tính riêng từ tháng 2 - 5/1954, Thái Bình đã bổ sung cho bộ đội chủ lực gần 3.000 người và hàng nghìn dân công hỏa tuyến, đồng thời huy động hàng trăm phương tiện với hàng nghìn ngày công để gánh gạo, tải thương vượt sông Hồng, sông Đáy đi phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh đã nhận được hàng vạn lá thư, hàng chục nghìn gói vật phẩm gồm thuốc lá, thuốc lá, xà phòng, thuốc đánh răng, thuốc chữa bệnh, quần áo, hàng chục tấn quà để gửi tới chiến sĩ Điện Biên Phủ. Chỉ riêng các khoanh thuế quy ra thóc (từ năm 1951 đến tháng 6/1954), Thái Bình đã đóng góp cho nhà nước 63.600 tấn. Trong các chiến sĩ ưu tú của quê hương lên đường tòng quân đánh giặc, 2.538 người đã để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường, 268 người anh dũng chiến đấu, hy sinh, trong đó có nhiều đồng đội của bà Xuân, ông Khải. Hơn nửa thế kỷ, một chặng đường dài của lịch sử dân tộc đã qua, trên những địa danh của mảnh đất một thời máu lửa, một thời đạn bom, sự hình sinh đã trở lại. Để mỗi chúng ta thấy được những giá trị của độc lập, tự do, để thêm trân quý và tự hào hơn về thế hệ cha ông đã không tiếc tuổi xuân cống hiến cho quê hương góp phần làm nên chiến công huyền thoại.

MINH HƯNG

THÀNH PHỐ

Đưa nghệ thuật chèo vào trường học

Nhằm lan tỏa nghệ thuật truyền thống đặc sắc, thành phố Thái Bình đẩy mạnh thành lập câu lạc bộ chèo trong trường học; khuyến khích học sinh tham gia biểu diễn chèo qua các hoạt động tập thể, sinh hoạt ngoại khóa.



Cô và trò Trường Tiểu học Vũ Phúc với tiết mục múa chèo "Ngôi nhà hạnh phúc".

Giờ tập thể dục giữa giờ của Trường THCS Vũ Chính rộn tiếng nhạc, tiếng hát chèo. Hơn 700 học sinh tay cầm quạt nhẹ nhàng, thư thái uốn theo giáo viên hướng dẫn trong nhịp của làn điệu chèo. Trước kia, với những bài tập thể dục sinh hoạt thông thường, học sinh thường tập với tinh thần uể oải vì vậy các động tác thường không đẹp mắt. Từ khi đưa nghệ thuật chèo vào tập luyện, các em tỏ ra rất hứng thú, giúp nâng cao sức khỏe để các em có tinh thần thoải mái bước vào tiết học mới. Để phù hợp với lứa tuổi học sinh, giáo viên tổng phụ trách và âm nhạc của nhà trường đã lựa chọn và biên soạn lại những làn điệu chèo nhẹ, từ giai điệu đến những động tác làm sao đơn giản nhất, gần gũi nhất, giúp các em dễ thuộc và dễ dàng thực hiện. Bà Vũ Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Chính cho biết: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã (30/6/1954 - 30/6/2024) và 20 năm thành lập thành phố Thái Bình (2004 - 2024), ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động hướng

ứng như tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu "Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển"; tổ chức các bài hát mùa chèo vào giờ tập thể dục giữa giờ, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về lịch sử truyền thống các mạng, các giá trị văn hóa, vai trò, tiềm năng của thành phố, những thành tựu và kết quả thành phố đã đạt được 70 năm qua. Nhà trường triển khai đến học sinh toàn trường để các em được tham gia, tạo tính lan tỏa, ý nghĩa cao hơn để gìn giữ nét đẹp đặc sắc của quê hương Thái Bình. Em Nguyễn Thị Gia Linh, học sinh lớp 8, Trường THCS Vũ Chính chia sẻ: Ngoài những hoạt động học tập và vui chơi ngoại khóa của nhà trường em cũng rất hào hứng với tiết giữa giờ để được học những bài múa chèo. Em thấy rất thú vị và hứng thú khi được hiểu hơn về làn điệu chèo truyền thống của quê hương.

Nhằm truyền tình yêu nghệ thuật truyền thống đến thế hệ trẻ, Trường Tiểu học Vũ Phúc đã đưa những làn điệu chèo vào giảng dạy và tiết tập thể dục giữa giờ. Với tuổi, hào hứng là cảm nhận chung của học sinh khi được tiếp cận bộ môn này. Qua các lần điều chèo mà các cô giáo thanh nhạc trong trường truyền dạy, các em đã hiểu hơn về loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương mình. Nhiều học sinh đã có thể thuộc và hát đúng làn điệu một số bài chèo ngay từ lớp học. Em Lý Thị Văn Anh, lớp 5, Trường Tiểu học Vũ Phúc chia sẻ: Con biết và làm quen với làn điệu chèo từ khi vào lớp 1. Bắt đầu từ khi nhà trường dạy múa, hát về làn điệu chèo thì chúng con đã biết hát luyện lấy và thêm yêu thích bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Còn với em Lê Nhật Minh Quân, lớp 4, Trường Tiểu học Vũ Phúc thì hát chèo đã gần gũi và em từ khi còn là cậu bé 4 tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ em đã được mẹ hướng dẫn tận tình về cách luyện lấy trong chèo. Vừa qua, tham gia cuộc thi tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình lần thứ IV và lọt vào vòng bán kết, Minh Quân tâm sự: Em rất vui và vinh dự khi được tham gia cuộc thi tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình. Đây chính là động lực để em tiếp tục theo đuổi đam mê hát chèo trong tương lai. Có

MINH NGUYỆT

QUYNH PHỤ

Thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

Huyện Quỳnh Phụ hiện đang quản lý 298 người nghiện ma túy. Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp, người sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng. Người nghiện ma túy là tác nhân gây ra nhiều vụ vi phạm pháp luật như đánh nhau, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, lừa đảo... Trước thực trạng đó, cùng với tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả việc tổ chức cai nghiện, quản lý người sau cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Bà Phạm Thị Thủy Mùi, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành các văn bản để triển khai, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy và gia đình thực hiện việc cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; thực hiện quản lý sau cai trên địa bàn đạt hiệu quả. Tổ chức lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị; đồng thời, thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Từ tháng 6/2022 - 31/12/2023, Công an huyện, UBND xã, thị trấn thiết lập hồ sơ, chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, đề nghị Tòa án nhân dân huyện áp dụng biện pháp xử lý hành chính vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 49

trường học; trong đó, số đối tượng đã áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 32 trường hợp. Hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đang duy trì hoạt động 7 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng, tạo điều kiện, giúp đỡ cho người nghiện, sau cai nghiện được tiếp cận, tư vấn giải quyết những khó khăn, kết nối người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy với gia đình và cộng đồng. Ông Nguyễn Huy Hóa, công chức lao động - thương binh và xã hội xã Quỳnh Hồng chia sẻ: Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng xã Quỳnh Hồng có 7 thành viên. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ để tuyên truyền cho người nghiện nắm rõ các tác hại của việc sử dụng ma túy, tổ chức điều trị ban đầu cho người nghiện và tư vấn để điều trị cai nghiện, đưa người đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy cộng lập. Xã Quỳnh Hồng đang quản lý 15 người nghiện ma túy. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ để

nắm bắt cụ thể, từ đó tư vấn cho họ uống methadone, đồng thời tuyên truyền, giáo dục, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi cũng nỗ lực tư vấn, giới thiệu việc làm để người nghiện ma túy có việc làm ổn định, cải thiện thu nhập, dần dần tránh xa ma túy. Huyện Quỳnh Phụ hiện có 2 điểm uống methadone, 1 điểm ở thị trấn Quỳnh Côi và 1 điểm ở xã An Lễ với số bệnh nhân đang quản lý điều trị hơn 200 người. Bác sĩ Đỗ Công Diệu, Trung tâm Y tế huyện chia sẻ: Việc điều trị bằng methadone giúp người nghiện ma túy duy trì sức khỏe ổn định, ăn, ngủ tốt, không còn dấu hiệu thèm, nhớ heroin; giúp gia đình người nghiện tiết kiệm được chi phí, bảo vệ hạnh phúc gia đình, từ đó giúp người nghiện hòa nhập tốt với cộng đồng, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng ở Quỳnh Phụ còn một số khó khăn: Đa số người nghiện ma túy không đăng ký cai nghiện tự

nguyện; kinh tế gia đình khó khăn, không có người quản lý, chăm sóc trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Cơ sở vật chất, thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng chưa đáp ứng yêu cầu; cá nhân người nghiện thiếu quyết tâm từ bỏ ma túy nên kết quả cai nghiện ma túy tự nguyện chưa cao. Để làm tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, huyện Quỳnh Phụ sẽ tiếp tục triển khai rà soát, cập nhật người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy trên địa bàn; lập hồ sơ quản lý, phân loại và tư vấn, vận động đối tượng đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp; quản lý tốt sau cai nghiện ma túy đối với người hoàn thành cai nghiện; thực hiện chương trình đồng hành sau cai nghiện. Cùng với đó, tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn dự phòng nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy và phòng, chống tái nghiện cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các xã, thị trấn.

ĐỖ HỒNG GIA



Thành viên điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng xã Quỳnh Hồng tư vấn cho thân nhân người nghiện ma túy.